

HỘI ĐỒNG TẠM THA & GIÁM SÁT SAU RA TÙ OREGONS
1321 Tandem Avenue NE
Salem, OR 97301

Người vi phạm

Số SID

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN

Điều trần: Quý vị đã được cung cấp một bản sao của báo cáo vi phạm trình bày hành vi vi phạm của quý vị. Quý vị có quyền hưởng một buổi điều trần về vi phạm. Mục đích của buổi điều trần là để xác định xem có nguyên do hợp lý để cho rằng quý vị đã vi phạm các điều kiện được liệt kê trong báo cáo vi phạm hay không. Nếu phát hiện đó được đưa ra, thì Viên chức Điều trần có thể ra lệnh hoặc đề xuất một biện pháp xử phạt hoặc lệnh thu hồi mà có thể bao gồm việc tạm giữ tại địa phương, trở lại nhà tù, hoặc sửa đổi các điều kiện giám sát.

Từ chối Điều trần: Quý vị có thể từ chối điều trần theo hai cách: (1) tự nguyện, bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp và ký tên của quý vị vào mặt sau của biểu mẫu này; hoặc (2) không tự nguyện, bằng cách từ chối tham gia buổi điều trần. Nếu quý vị từ chối buổi điều trần, điều này có nghĩa:

Quý vị thừa nhận vi phạm một hoặc nhiều điều kiện bị cáo buộc hoặc quý vị không phản đối các cáo buộc và không thừa nhận cũng không phủ nhận chúng.

Viên chức Điều trần và, nếu có thể, Cơ quan Giám sát sẽ đưa ra các phát hiện chỉ dựa trên Báo cáo Vi phạm của Viên chức Giám sát. Sẽ không có buổi điều trần nào khác.

Nếu quý vị tự nguyện từ chối buổi điều trần, quý vị có thể đưa ra tuyên bố bằng miệng hoặc bằng văn bản nêu ra những lý do giải thích tại sao Viên chức Điều trần hoặc Hội đồng không được ra lệnh xử phạt, sửa đổi các điều kiện, hoặc đưa quý vị trở lại nhà tù.

Kết quả Điều trần: Trừ khi quý vị từ chối quyền được điều trần, một Viên chức Điều trần công tâm sẽ tiến hành buổi điều trần và sẽ:

1. Hoặc, ra lệnh xử phạt hoặc sửa đổi các điều kiện trong thẩm quyền của Viên chức Điều trần. Khi lệnh của Viên chức điều trần là lệnh cuối cùng, lệnh đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng có thể bị thay thế bởi Hội đồng; hoặc
2. Đưa ra các phát hiện, kết luận và khuyến nghị cho Hội đồng. Hội đồng có thể ra lệnh xử phạt, lệnh thu hồi mà bao gồm việc tạm giữ tại địa phương hoặc trở lại nhà tù, hoặc sửa đổi các điều kiện để khác với những điều kiện đã được đề xuất dựa trên hồ sơ của buổi điều trần và sẽ không có buổi điều trần hoặc trình diện nào khác.

Các Quyền Trước và Trong khi Điều Trần: Quý vị có quyền:

1. Trình bày thông tin có liên quan bằng miệng và bằng văn bản;
2. Kiểm tra nhân chứng trình bày bằng chứng rằng quý vị đã vi phạm các điều kiện giám sát, trừ khi Viên chức Điều trần thấy có lý do chính đáng để không cho quý vị cơ hội đó;
3. Yêu cầu nhân chứng có thông tin liên quan về các vi phạm bị cáo buộc, trừ khi Viên chức Điều trần thấy có lý do chính đáng để không cho phép một số nhân chứng nhất định làm chứng;
4. Thuê luật sư riêng mà quý vị tự chịu chi phí hoặc yêu cầu một luật sư được chỉ định nếu quý vị không có đủ tiền để thuê luật sư riêng và (a) quý vị không vi phạm các điều kiện và khiếu nại của quý vị là có cơ sở, hoặc (b) có những lý do trọng yếu biện minh hoặc giảm nhẹ cho vi phạm mà sẽ phức tạp và khó trình bày nếu không có luật sư, hoặc (c) quý vị không thể tự thay mặt cho bản thân để nói một cách hiệu quả.

Các Quyền Sau khi Điều trần và Kháng nghị: Quý vị có quyền:

1. Đề trình các trường hợp ngoại lệ hoặc lập luận để phản đối các phát hiện, kết luận và khuyến nghị của Viên chức Điều trần cho Hội đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày Viên chức Điều trần đưa ra báo cáo (thời gian chờ 10 ngày);
2. Đề trình đơn yêu cầu đề nghị Hội đồng tiến hành xem xét hành chính đối với lệnh cuối cùng của Viên chức Điều trần hoặc Hội đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày có lệnh cuối cùng bằng cách sử dụng biểu mẫu Yêu cầu Kháng nghị Hành chính (Phụ lục O) hoặc bằng thư nêu rõ: "Đây là đơn yêu cầu xem xét hành chính dựa theo Khoản 80 các quy tắc của Hội đồng"; và
3. Nếu kháng nghị hành chính bị từ chối, thì quý vị có thể yêu cầu xem xét tư pháp bằng cách kiến nghị lên Tòa Phúc thẩm Oregon trong vòng 60 ngày kể từ ngày Hội đồng đưa ra phản hồi đối với đơn yêu cầu xem xét hành chính của quý vị.

Xem mặt sau của biểu mẫu này. Để biết thêm thông tin, hãy xem ORS Chương 144 và OAR 265, Khoản 70, 75 và 80.

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁC QUYỀN

Điều trần: Tôi hiểu các quyền có trong thông báo này và:

- Tôi **KHÔNG** muốn một phiên điều trần (Từ bỏ Điều trần) Tôi **MUỐN** một phiên điều trần

Thông báo Ba Ngày: Tôi hiểu rằng một phiên điều trần sẽ không được tiến hành dưới ba ngày kể từ ngày tôi được thông báo về các quyền của mình, ngày, giờ và địa điểm của phiên điều trần cũng như những cáo buộc chống lại tôi trừ khi tôi từ bỏ quyền đó.

- Không Áp dụng** -- Từ bỏ Điều trần
 Tôi **TỪ BỎ** quyền được thông báo trước ba ngày Tôi **MUỐN** thông báo ba ngày trước phiên điều trần

10-Giai đoạn Chờ: Khi Viên chức Phụ trách Điều trần đưa ra các phát hiện, kết luận và khuyến nghị cho Hội đồng, tôi hiểu rằng tôi có mười ngày để gửi các ngoại lệ bằng văn bản liên quan đến báo cáo cho Hội đồng Tạm tha và Giám sát Sau khi Ra tù (Chuyên gia Phụ trách Biện pháp Trừng phạt chú ý).

- Tôi **TỪ BỎ** giai đoạn chờ 10 ngày để gửi bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào bằng văn bản trước khi đưa ra quyết định cuối cùng
 Tôi **KHÔNG TỪ BỎ** giai đoạn chờ 10 ngày. (Quyết định cuối cùng của Hội đồng sẽ bị trì hoãn 10 ngày để cho phép quý vị gửi các ngoại lệ bằng văn bản liên quan đến báo cáo của Viên chức Phụ trách Điều trần.)

Luật sư: Tôi đã nhờ luật sư riêng đại diện cho tôi trong phiên điều trần vi phạm này. Luật sư của tôi là:

Điện thoại: _____

- Không Áp dụng** -- Từ bỏ Điều trần
 Tôi **KHÔNG** muốn có luật sư được chỉ định
 Tôi **MUỐN** có luật sư được chỉ định

Yêu cầu đối với luật sư được chỉ định:

Được phép

Bị Viên chức Phụ trách Điều trần từ chối

(Các) Lý do từ chối của Viên chức Phụ trách Điều trần:

- Người phạm tội không khó khăn; Người phạm tội khó khăn, NHƯNG:
 Không có yêu cầu bồi thường theo đúng thời hạn và hợp lý, người phạm tội đã không thực hiện hành vi vi phạm bị cáo buộc;
 Các lý do chứng minh hoặc giảm thiểu vi phạm không phức tạp hoặc khó
 Người phạm tội có khả năng thay mặt mình nói một cách hiệu quả

Nhân chứng:

- Không Áp dụng** -- Từ bỏ Điều trần
 Tôi **KHÔNG** muốn có nhân chứng
 Tôi **MUỐN** có nhân chứng tại phiên điều trần

Được phép/Từ chối
trần Từ chối

Tên

Địa chỉ/Số điện thoại

Lý do bị Viên chức Phụ trách Điều

-

Hiểu rõ (nếu Từ bỏ Điều trần): Sau khi từ bỏ quyền điều trần, tôi đồng ý với việc sửa đổi các điều kiện và/hoặc các biện pháp trừng phạt do Cơ quan Giám sát hoặc Viên chức Phụ trách Điều trần ra lệnh như được liệt kê trong báo cáo xử phạt. Tôi hiểu rằng trong phạm vi quyền hạn của mình, Hội đồng có thể áp dụng bất kỳ hình phạt nào do viên chức giám sát hoặc Viên chức Phụ trách điều trần ra lệnh và áp dụng hình thức xử phạt lớn hơn hoặc khác, bao gồm cả việc thu hồi có thể bao gồm việc giam giữ tại địa phương hoặc trở lại nhà tù mà không cần một phiên điều trần hoặc sự có mặt của một cá nhân nào khác.

Đề xuất xử phạt/thu hồi/sửa đổi: _____

Tôi đã đọc, hoặc đã có người đọc cho tôi, hoàn toàn hiểu và thừa nhận mẫu đơn Thông báo về Các Quyền và Quyết định về Các Quyền này.